

คุณสมบัติ	<p>ส่น้ำอะคริลิกแท้ เกรดอัลตราพรีเมียม ด้วยฟิล์มสึชนิดกึ่งงา นวัตกรรมยุคใหม่สำหรับสึทากาภายใน เป็นสึเพื่อสุขภาพ กำจัดสารพิษ ปราศจากกลิ่นและสารระเหยที่เป็นพิษ (Zero V.O.C.) ต่อด้านการเกิดเชื้อราและ ป้องกันแบคทีเรีย จาก Microban สหรัฐอเมริกา ลิงสิทรีเฉพาะ TOA จึงทำให้สึปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรม Air Detoxify ช่วยทำให้อากาศภายในบ้านบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น</p> <p>สึโรกลิ่น สร้างอากาศบริสุทธิ์ ด้วยกลไกที่ทำให้ฟิล์มสึสามารถดูดซับและย่อยสลายสารฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศได้ ด้ตลอดอายุการใช้งาน ยับยั้งกลิ่นอับชื้นอันเกิดมาจากแบคทีเรียและเชื้อรา</p> <p>และกำจัดแบคทีเรียได้ทั้งในอากาศและผนังห้อง</p> <p>เหมาะกับการทากาภายในอาคาร เช่น โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียนเด็กและบ้านที่มีเด็กและคนรักสุขภาพ</p>
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ประเภทสึ</p> <p>ชนิดสึ</p> <p>ลักษณะฟิล์มสึ</p> <p>เนื้อสึโดยปริมาตร</p> <p>เนื้อสึโดยน้ำหนัก</p> <p>จุดควบไฟ</p> <p>ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้</p> <p>ความหนาฟิล์มสึเมื่อเปียก</p> <p>ความหนาฟิล์มสึเมื่อแห้ง</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี</p> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)</p> <p>ระยะเวลาแห้งทากา (อุณหภูมิ25-30°C)</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)</p>
มาตรฐานอ้างอิง	<p>มอก.2321-2549(มาตรฐานอุตสาหกรรม สึอีมีลชัน เกรดทนสภาวะอากาศ)</p> <p>ฉลากเขียวไทย</p>
วิธีใช้งาน	<p>อุปกรณ์</p> <p>ตัวเจือจาง</p> <p>การเจือจาง (%)</p>
ระบบการใช้งาน	<p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวเก่า</p> <p>พื้นผิวใหม่</p>

<p>ระบบการทาสี</p> <p>สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า</p> <p>สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่</p> <p>สีทับหน้า</p>	<p>ทาสีรองพื้นปูนกับสีเก่า ซูปเปอร์ซิลด์ ดูราคิลิน (สูตรน้ำ) หรือ ทีโอเอ คอนแทคโพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว</p> <p>ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับสีเก่า ซูปเปอร์ซิลด์ จำนวน 1 เที่ยว</p> <p>ทาสีน้ำซูปเปอร์ซิลด์ ดูราคิลิน เอ พลัส ชนิดกึ่งเงา จำนวน 2-3 เที่ยว</p> <p>ในกรณีสีเข้มสด ให้ใช้เฉดสีที่อ่อนกว่าทาในเที่ยวแรก แล้วจึงทาเฉดสีที่ต้องการกับ 1-2 เที่ยว</p>
<p>การเก็บรักษา</p> <p>สภาวะการเก็บรักษา</p> <p>อายุผลิตภัณฑ์</p>	<p>: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท</p> <p>ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง</p> <p>: 5 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส</p>
<p>ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย</p>	<p>: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม</p> <p>ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์</p> <p>: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย</p>
<p>การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง</p>	<p>: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น</p> <p>บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า</p>